

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย  
ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคน ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ณ สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่สอบ	หน่วยที่	กิจกรรม
<u>วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560</u> เวลา 08.00 – 16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	ทุกหน่วย	การประเมินความเหมาะสม ของบุคคลเพื่อรับทุน
<u>วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560</u> รอบเช้า เวลา 08.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	4100002	การประเมินความเหมาะสม ของบุคคลเพื่อรับทุน
รอบบ่าย เวลา 12.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	4100001	การประเมินความเหมาะสม ของบุคคลเพื่อรับทุน

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 กิจกรรม ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากผู้ใดไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ จะถือว่าสละสิทธิการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนในครั้งนี้

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนให้นำเอกสารไปในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. เอกสารสรุปข้อมูลของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด) พร้อมสำเนาจำนวน 4 ชุด ไปในวันทำกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560)

2. แฟ้มสะสมงานและสำเนาเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมระหว่างศึกษา กิจกรรมต่อสังคม หรือการเป็นสมาชิกขององค์กร ชมรม สมาคมต่าง ๆ รวมทั้งรางวัลเชิดชูเกียรติ (ถ้ามี) ไปในวันประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560)

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ดังนี้

1. ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมินความเหมาะสมได้เริ่มดำเนินการแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

2. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด

3. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

4. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) ชีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

สำเนาถูกต้อง

(นายชีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์)

ศิริพร ทรัพย์มาดีกุล

ประธานกรรมการ

(นางศิริพร ทรัพย์มาดีกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ